

## MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, TRAO ĐỔI HỌC THUẬT GIỮA UEB VỚI NHỮNG NGÔI TRƯỜNG DANH TIẾNG NHẤT BA LAN QUA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI GIẢNG VIÊN

Trong bối cảnh hội nhập giáo dục toàn cầu, trao đổi giảng viên quốc tế đã trở thành một trong những “mũi nhọn” của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) để nâng cao chất lượng đào tạo, uy tín học thuật và dẫn đầu định vị thế trên bản đồ giáo dục thế giới. Vừa qua, TS. Bùi Hải Thiêm, Giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị đã thực hiện chuyến công tác, giảng dạy tại một trong những trường đại học lâu đời và danh tiếng ở châu Âu – Đại học Jagiellonian (JU), Krakow, Ba Lan và Đại học Kinh tế Krakow, Ba Lan.

Trong chương trình trao

đổi giảng viên quốc tế tại JU, TS. Bùi Hải Thiêm đã phụ trách giảng dạy 03 học phần trong Học kỳ mùa xuân, năm học 2023-2024 cho hai Chương trình Thạc sĩ An ninh Quốc tế và Phát triển (MA International Security and Development) và Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao công chúng (MA International Relations and Public Diplomacy) thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển (CISAD), Khoa Nghiên cứu Quốc tế và Chính trị quản lý. Đây là hai chương trình được thực hiện phối hợp cùng nhiều đối tác là các trường đại học uy tín của châu Âu và

Chương trình Erasmus. Các học viên tham gia ba học phần trên đều là những người từng có nhiều kinh nghiệm làm việc, mang nhiều quốc tịch khác nhau, đến từ các nền văn hoá đa dạng như: Colombia, Nga, Ucraina, Ba Lan, Kenya, Nigeria, Zimbabwe, Thụy Điển, Kyrgyzstan, Trung Quốc.

Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, TS. Bùi Hải Thiêm cũng tích cực tham gia các hoạt động tọa đàm, thảo luận bàn tròn và bài giảng chuyên đề. Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, làm diễn giả, thảo luận chuyên đề... là một “đại sứ thương hiệu” của Trường Đại học

Kinh tế - ĐHQGHN công tác tại Đại học Jagiellonian, TS. Bùi Hải Thiêm đã thực hiện một số hoạt động nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế, nâng cao hình ảnh, vị thế và uy tín của UEB, đem lại các lợi ích thiết thực cho UEB trong việc mở ra và khai thác những tiềm năng nghiên cứu khoa học và hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên...

Trong quá trình công tác tại Đại học Jagiellonian, Ba Lan, TS. Bùi Hải Thiêm được phía đối tác trang trọng đưa tên vào Danh sách Giáo sư thỉnh giảng trên website của trường, có ghi chú về cơ sở giáo dục chủ quản là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN.

[Xem thêm](#)

## NGUYÊN PHÓ CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WORLD BANK) LÀM VIỆC CÙNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN ĐỂ CHIA SẺ VÀ GIA TĂNG CƠ HỘI HỢP TÁC PHÁT TRIỂN, TRAO ĐỔI QUỐC TẾ

Nhằm mở rộng mạng lưới hợp tác về nghiên cứu tư vấn chính sách cùng với định hướng quốc tế hóa giáo dục, thúc đẩy trao đổi giảng viên, sinh viên quốc tế, ngày 22/4 vừa qua, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã được đón tiếp GS. Ian Goldin - Giảng viên Đại học Oxford, nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (World Bank) cùng đại diện Đại sứ quán Vương Quốc Anh tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc sự kiện, PGS. TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ sự vui mừng khi Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN có cơ hội được giao lưu và trao đổi cơ hội

hợp tác với GS. Ian Goldin. Trong phát biểu của mình, GS. Ian Goldin nhấn mạnh về nhiều tiềm năng để hợp tác phát triển về các lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế Quốc tế, Toàn cầu hóa. Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh, rất nhiều giảng viên của Trường Đại học Kinh tế có thời gian dài học tập và làm việc tại Vương Quốc Anh, tạo cầu nối quan trọng để thúc đẩy hợp tác ở các cấp khoa, viện đào tạo giữa các trường đại học, mở rộng mạng lưới kết nối học thuật giữa hai đơn vị.

Bên cạnh những chia sẻ của Ban giám hiệu Nhà trường, lãnh đạo các khoa/viện/trung tâm và đội ngũ giảng viên cũng trao

đổi về các nội dung thế mạnh trong nghiên cứu đào tạo như toàn cầu hóa liên quan đến dòng chảy của hàng hóa, dịch vụ; thương mại quốc tế; sự phát triển toàn cầu, cơ hội, và rủi ro liên quan đến tăng trưởng; ... Từ đó, các khoa có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, trao đổi học thuật, trao đổi sinh viên giảng viên với các đơn vị giáo dục hàng đầu Anh Quốc. Tiếp đó, UEB đã

tổ chức buổi ết với diễn giả tham dự seminar chủ đề “Economic Prospects: Globalization or Deglobalization” của diễn giả GS. Ian Goldin cùng đồng đạo sinh viên UEB. Buổi trao đổi và seminar chuyên đề đã diễn ra tốt đẹp. Hy vọng rằng UEB và GS. Ian Goldin sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi và hợp tác hơn nữa trong tương lai. [Xem thêm](#)

